



HEALTHIER, LONGER,  
BETTER LIVES

บริษัท เอไอเอ จำกัด

เอไอเอ ทาวเวอร์ 181 ถนนสุรวงศ์

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ (66) 2634 8888

โทรสาร (66) 2236 6452

AIA.CO.TH

## ข่าวประชาสัมพันธ์

### กลุ่มบริษัทเอไอเอ แต่งตั้ง อัลเจอร์ ฟิง เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย และแสดงความยินดี ตัน ฮาค เลห์ สำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับภูมิภาค

ประเทศไทย, 29 มีนาคม 2562 – กลุ่มบริษัทเอไอเอ (“เอไอเอ” หรือ “บริษัท” รหัสหลักทรัพย์: 1299) ประกาศแต่งตั้ง อัลเจอร์ ฟิง ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย (ขึ้นอยู่กับการอนุมัติใบอนุญาตในการทำงาน) โดย อัลเจอร์ ฟิง จะเข้ารับตำแหน่งต่อจากตัน ฮาค เลห์ ซึ่งได้ขึ้นรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับภูมิภาค รับผิดชอบประเทศสิงคโปร์ บรูไน มาเลเซีย กัมพูชา และเมียนมาร์

อัลเจอร์มีประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงหลายตำแหน่ง และมีผลงานที่โดดเด่นและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในธุรกิจประกันชีวิต อัลเจอร์ร่วมงานกับกลุ่มบริษัทเอไอเอ ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตัวแทนระดับภูมิภาคในปี พ.ศ.2556 ซึ่งดูแลรับผิดชอบเอไอเอ ประเทศจีน สิงคโปร์ อินเดีย และศรีลังกา ซึ่งอัลเจอร์ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากในกลุ่มบริษัทเอไอเอ ในการดำเนินกลยุทธ์พรีเมียร์ เอเจนซี (Premier Agency) เพื่อสร้างตัวแทนคุณภาพ และในปีพ.ศ. 2558 อัลเจอร์ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไป สาขามณฑลกวางตุ้งของเอไอเอ ประเทศจีน ในช่วงเวลาดังกล่าว อัลเจอร์ได้ปฏิรูปพลังตัวแทนในมณฑลกวางตุ้ง ไปสู่รูปแบบตัวแทนคุณภาพ (Premier Agency) และตัวแทนแบบเต็มเวลา (Full Time Agency) ที่มุ่งให้ความสำคัญกับการให้บริการและสร้างประสบการณ์ที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์คุ้มครองชีวิต (Protection) ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวทำให้เอไอเอแตกต่างจากบริษัทคู่แข่งอื่นๆ ในมณฑลกวางตุ้ง และสร้างความเติบโตให้แก่มูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) เป็นอย่างมาก ส่งผลให้ธุรกิจของเอไอเอ ประเทศจีนเติบโตและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

บิล ไลส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาค กล่าวว่า “อัลเจอร์เป็นผู้นำที่ทำผลงานประสบความสำเร็จมีประสิทธิภาพสูง และให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม รวมทั้งยังได้รับการยอมรับจากสำนักงานการบริการทางการเงินของรัฐบาลแห่งมณฑลกวางโจว (Financial Services Bureau of the Guangzhou Government) และได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Adjunct Professor) จากวิทยาลัยหลิงหนาน แห่งมหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็น (Lingnan College of Sun Yat-Sen University) ในปี พ.ศ. 2559 อีกด้วย”

อัลเจอร์ เผยว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเอไอเอ ประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจที่สำคัญของกลุ่มบริษัทเอไอเอ และยังเป็นผู้นำทางธุรกิจในประเทศไทยอีกด้วย ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผมจะได้อบรมงานร่วมกับบริษัทที่มีศักยภาพ และมีความมุ่งมั่นที่จะได้ร่วมงานกับทีมในประเทศไทย ในการใช้โอกาสที่มีอยู่มากมายนี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง”

ต้น ฮาค เลห์ จะได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็น **ประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับภูมิภาค** รับผิดชอบเอไอเอ ประเทศสิงคโปร์ บรูไน มาเลเซีย กัมพูชา และเมียนมาร์ ซึ่งรายงานตรงต่อ อีง เค็ง ฮุย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเอไอเอ และจะเป็นหนึ่งในคณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเอไอเออีกด้วย

ตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีที่ ต้น ฮาค เลห์ ได้ปฏิบัติงานในเอไอเอ ประเทศไทย ฮาค เลห์ ได้สร้างผลงานที่โดดเด่น และให้การสนับสนุนตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ ประเทศไทย เป็นอย่างมาก โดยผลักดันผ่านโครงการที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน (Financial Advisor Program) ส่งผลให้มีผู้ติดคุณสมบัติสมาชิกล้านเหรียญโต๊ะกลม (MDRT) เพิ่มขึ้นมากกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งยังสามารถสร้างความก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่ง โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และการให้บริการสำหรับลูกค้ากลุ่มสินทรัพย์สูง พร้อมทั้งการนำเอาระบบดิจิทัลสำคัญ ๆ มาใช้สำหรับการบริการลูกค้าและช่องทางการขายต่าง ๆ ตลอดจนยังสามารถขยายจำนวนสมาชิกของเอไอเอ ไรท์ลิตี้ ได้มากกว่า 250,000 คน

ในช่วงเวลาการทำงานของ ต้น ฮาค เลห์ เรายังสามารถขยายช่องทางพันธมิตรทางธุรกิจ ด้วยการบรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ ในการดำเนินธุรกิจแบงก์แอสซิวรันส์ (bancassurance) ร่วมกันเป็นระยะเวลา 15 ปี ซึ่งสามารถทำให้เรานำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการกับลูกค้าของธนาคารที่มีกว่า 16 ล้านคนทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ต้น ฮาค เลห์ และคณะผู้บริหารระดับสูงของเอไอเอ ประเทศไทย ยังสามารถทำให้มูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) ในปี 2561 ของบริษัท กลับมาเติบโตเป็นตัวเลขสองหลักอีกด้วย

-จบ-

## เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทเอไอเอ

กลุ่มบริษัทเอไอเอ และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “เอไอเอ” หรือ “กลุ่มบริษัทเอไอเอ”) เป็นกลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีการบริหารจัดการอย่างอิสระ มีบริษัทในเครือและสำนักงานสาขาใน 18 ประเทศทั่วเอเชีย แปซิฟิก ทั้งในประเทศฮ่องกง ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย จีน เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ใต้หวัน เวียดนาม นิวซีแลนด์ มาเก๊า บรูไน และกัมพูชา และเป็นผู้ถือหุ้น 97% ในบริษัทในเครือในประเทศศรีลังกา และถือหุ้นร่วมทุน 49% ในประเทศอินเดีย อีกทั้งยังมีสำนักงานผู้แทนในประเทศเมียนมา

เอไอเอเริ่มต้นธุรกิจครั้งแรกในเมืองเซียงไฮ้เมื่อศตวรรษที่ผ่านมา ในปี 2462 โดยเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) ในด้านเบี้ยประกันภัยรับจากธุรกิจประกันชีวิต และเป็นผู้นำตลาดโดยส่วนใหญ่ในภูมิภาคโดยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ 230 พันล้านเหรียญสหรัฐ

กลุ่มบริษัทเอไอเอนำเสนอผลิตภัณฑ์ในการออมเงินระยะยาวและความคุ้มครองชีวิตแก่ลูกค้าบุคคลผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ทั้งการประกันชีวิต การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ และการวางแผนทางการเงินในวัยเกษียณ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทเอไอเอยังให้บริการลูกค้าองค์กรผ่านผลิตภัณฑ์สวัสดิการพนักงาน ประกันสินเชื่อ และให้บริการเป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผ่านเครือข่ายตัวแทน พันธมิตรและพนักงานทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเอไอเอมีลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคลที่มีผลบังคับมากกว่า 33 ล้านกรมธรรม์ และเป็นสมาชิกกรมธรรม์ประกันกลุ่มมากกว่า 16 ล้านคน

กลุ่มบริษัทเอไอเอจดทะเบียนในกระดานหุ้นหลักของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ภายใต้รหัสหลักทรัพย์ 1299 สำหรับ American Depositary Receipts (ระดับ 1) มีการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ (Over-the-Counter) ภายใต้สัญลักษณ์ AAGIY

**ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ**

**ฝ่ายสื่อสารองค์กร เอไอเอ ประเทศไทย**

รพีพร วงศ์ทองคำ โทร 02 783 7323 อีเมล Rapiphon.Vongtongkum@aia.com

อรนิตา สิริสุวรรณ โทร 02 783 6539 / 062 596 5164 อีเมล ornita.sirisuvanna@aia.com